

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Nước và Việc làm"

Ngày 22 tháng 3 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Nước thế giới, các quốc gia trên thế giới và Việt Nam đều tổ chức các hoạt động chào mừng để kêu gọi sự quan tâm của toàn nhân loại về tầm quan trọng của tài nguyên nước, vận động chính sách về quản lý bền vững tài nguyên nước. Nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự sống và phát triển, nước vừa là môi trường vừa là đầu vào cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2016, Liên hợp quốc chọn chủ đề Ngày Nước thế giới là "*Nước và Việc làm*" nhằm nhấn mạnh mối quan hệ hai chiều giữa nước và các chương trình việc làm hữu ích hướng tới đảm bảo an ninh nguồn nước phục vụ phát triển bền vững.

Để tổ chức sự kiện quan trọng nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng chào mừng Ngày Nước thế giới năm 2016 tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Hội thảo khoa học với chủ đề "*Nước và Việc làm*" là một trong những nội dung chính trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2016, hội thảo được tổ chức để tạo diễn đàn cho các nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học chia sẻ các kiến thức, hiểu biết về mối liên kết giữa nước và việc làm. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ tham dự và chủ trì hội thảo. Các thông tin chi tiết về Hội thảo như sau:

1. Đối tượng và điều kiện tham dự:

Các cá nhân hiện đang công tác tại các sở, ban, ngành ở trung ương và địa phương, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tổ chức phi Chính phủ và các nhà khoa học trên cả nước.

2. Nội dung:

Bài tham dự hội thảo tập trung vào mối quan hệ giữa tài nguyên nước và việc làm trong các lĩnh vực có liên quan đến nước như: nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, năng lượng, thủy sản, giao thông vận tải,...; vai trò của tài nguyên nước đối với sinh kế và sự phát triển kinh tế, xã hội.

3. Hình thức tham dự

Các tổ chức, cá nhân có thể gửi bài tham dự hội thảo theo các hình thức như: báo cáo khoa học, tham luận, poster, kết hợp cả dạng báo cáo tham luận và poster hoặc video clip. Thể thức trình bày bài tham dự hội thảo được gửi kèm theo thông báo này.

